

# Nhịp cầu Chubb Life

CHUBB®

Số 73, Tháng 10/2018

Kỷ Niệm

Thành Lập

Đội Ngũ Kinh Doanh  
Chubb Life Việt Nam

13 năm

13/09/2005 - 13/09/2018

## “Ngày đặc biệt” của đội ngũ kinh doanh Chubb Life Việt Nam

Tháng 9 luôn là tháng được các văn phòng kinh doanh của Chubb Life Việt Nam trên toàn quốc đón chờ nhất. Ngày 13/9 hàng năm, đội ngũ kinh doanh tại các văn phòng đều “ngập tràn” trong không khí nhộn nhịp của một ngày hội lớn - Kỷ niệm ngày thành lập đội ngũ kinh doanh Chubb Life Việt Nam.

Được thành lập vào năm 2005, sau 13 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ kinh doanh Chubb Life Việt Nam ngày càng lớn mạnh cả về “lượng” lẫn “chất” và tạo dựng được hình ảnh chuyên nghiệp trong lòng khách hàng bằng kiến thức, sự tận tâm và lòng nhiệt huyết với nghề.



*Trong không khí tưng bừng của “ngày hội lớn”, nhiều kỷ lục mới về doanh thu cũng đã được xác lập.*





Đây cũng là dịp để đội ngũ kinh doanh của Chubb Life Việt Nam cùng điểm lại những thành tựu đã đạt được, đồng thời nhận định những cơ hội cũng như thách thức trong tương lai, nhằm có những chiến lược phát triển hiệu quả nhất để chinh phục được những mục tiêu lớn hơn, góp phần vào thành công chung của công ty. Tính đến tháng 9/2018, Chubb Life Việt Nam đã sở hữu một đội ngũ 30.000 Quản lý

Kinh doanh và Đại diện Kinh doanh, hoạt động tại hơn 80 văn phòng trên cả nước.

Vốn được biết đến là một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ để cao tính kỷ luật, Chubb Life Việt Nam luôn kiên định với chính sách đào tạo và quản lý Đại diện Kinh doanh rất chặt chẽ, không chấp nhận phá vỡ các quy định, quy chế của công ty vì các chỉ tiêu kinh doanh, nhằm đảm bảo

tính minh bạch của đội ngũ và quyền lợi của khách hàng. Đây cũng được xem là một nét văn hóa đặc trưng giúp định hướng phát triển và hoàn thiện đội ngũ kinh doanh - lực lượng nòng cốt của công ty, qua đó đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Hãy cùng Nhịp Cầu Chubb Life điếm qua một số hình ảnh ghi lại sự kiện đặc biệt này!





## Chubb Life Việt Nam khai trương văn phòng kinh doanh thứ hai tại Cai Lậy

Chubb Life Việt Nam vừa chính thức khai trương văn phòng kinh doanh thứ hai tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Sau gần 3 năm kể từ ngày thành lập văn phòng kinh doanh đầu tiên tại Cai Lậy, Chubb Life Việt Nam đã quyết định mở văn phòng thứ hai, nhằm đáp ứng nhu cầu tham gia bảo hiểm nhân thọ đang gia tăng tại khu vực này và phục vụ khách hàng tại địa phương ngày một nhanh chóng và thuận tiện hơn. Tọa lạc tại lô 4 - 5 - 6, đường Mai Thị Út, phường 1, thị xã Cai Lậy, văn phòng mới là địa điểm giao dịch khách hàng và là nơi làm việc của gần 700 Quản lý Kinh doanh, Đại diện Kinh doanh và nhân viên của Chubb Life Việt Nam.

Ông Lâm Hải Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam, cho biết: “Trong thời gian qua, đội ngũ kinh doanh Chubb Life Việt Nam tại Cai Lậy nói riêng và Tiền Giang nói chung đã hoạt động thực sự hiệu quả, và đã đến lúc chúng tôi đầu tư mạnh mẽ hơn cho khu vực nhiều tiềm năng này. Hy vọng văn phòng mới tại Cai Lậy sẽ tạo được những dấu ấn tích cực, góp phần vào sự phát triển chung của Chubb Life tại thị trường Việt Nam.”



Đại diện Chubb Life Việt Nam cắt băng khai trương văn phòng kinh doanh mới tại Cai Lậy.



Ban Giám đốc Chubb Life Việt Nam tham quan văn phòng mới.

## Chubb Life Việt Nam tham gia Ngày hội Việc làm tại Đại học Ngoại thương

Ngày 16/09/2018, Chubb Life Việt Nam đã tham gia Ngày hội việc làm năm 2018, được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh (Cơ sở II). Sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động thú vị, thu hút đông đảo sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp lớn và hàng ngàn sinh viên các khối trường đại học, cao đẳng kinh tế trên toàn thành phố. Trong đó, các hoạt động nổi bật như tọa đàm gặp gỡ - tư vấn nghề nghiệp, các buổi phỏng vấn giả lập đã mang đến cho các bạn sinh viên nhiều kiến thức bổ ích.

Đây cũng là dịp để Chubb Life Việt Nam khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với cộng đồng địa phương thông qua các hoạt động định hướng nghề nghiệp

cho sinh viên tại sự kiện, đồng thời góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho nguồn nhân lực trẻ của thành

phố và tìm ra những ứng cử viên ưu tú nhất để phát triển hơn nữa đội ngũ nhân sự của công ty trong tương lai.



Sự kiện là dịp để Chubb Life Việt Nam tiếp cận và thu hút nguồn nhân lực trẻ của thành phố.



## Tập đoàn Chubb tổ chức “Ngày Chubb vì Cộng đồng 2018” tại Việt Nam

Ngày 12/10/2018, hai công ty thuộc Tập đoàn Chubb tại Việt Nam - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) và Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam (“Chubb Việt Nam”) đã cùng phối hợp tổ chức “Ngày Chubb vì Cộng đồng 2018” tại Trường Tiểu học Thạnh An (huyện Cần Giuộc, TP.HCM).

Trường Tiểu học Thạnh An gồm 2 cơ sở với hơn 40% học sinh là con em gia đình thuộc diện nghèo. Trong nhiều năm qua, nhà trường phải liên tục vận động để các em tiếp tục đến trường.

Trong khuôn khổ chương trình “Ngày Chubb vì Cộng đồng 2018”, đoàn tình nguyện viên là nhân viên của Tập đoàn Chubb đã đến thăm, trao tặng trang thiết bị nhà trường, cùng 100 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, dưới sự hướng dẫn của tình nguyện viên Chubb, các em học sinh đã tạo thêm nhiều góc cây xanh sinh động, trang trí cho hành lang lớp học và khuôn viên vườn trường. Ngoài ra, chương trình “Hội thao mini” với những trò chơi vận động thú vị được phối hợp giữa các tình nguyện viên và học sinh cũng đã đem đến nhiều tiếng cười trong suốt chương trình.



Đại diện công ty Chubb Việt Nam và Chubb Life Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Ông Lâm Hải Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam, và ông Đặng Hoàng Tùng, Tổng Giám đốc Chubb Việt Nam, đã chia sẻ: “Những hỗ trợ về tài chính và tinh thần “chung tay góp sức” của mỗi thành viên trong công ty nhằm giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương là một trong những phương

diện quan trọng thể hiện trách nhiệm xã hội của tập đoàn Chubb. Với quan niệm “nhiều hành động nhỏ tạo nên sự thay đổi lớn”, chúng tôi tin rằng nỗ lực chung của tất cả các thành viên thuộc tập đoàn Chubb sẽ đem lại sự khác biệt và góp phần khiến cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.”



Niềm vui và sự hào hứng hiện diện trên gương mặt của các em học sinh trường Tiểu học Thạnh An.